

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสามารถและความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนฉวี ที่ท่านสละเวลารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้กับผู้เขียนและได้สละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ความรู้และให้คำปรึกษา ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำและเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

พร้อมกันนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ วีระพงษ์ บุญโญภาส ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าซึ่งรับเป็นประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ดัณศิริ และศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน ที่ท่านได้กรุณา รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำแนะนำอย่างดียิ่งพร้อมกับได้ให้ข้อชี้แนะอันเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เขียนในการทำวิทยานิพนธ์ ทำให้ผู้เขียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่ได้ทำการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งกรุณาสละเวลาในการตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ด้วยเช่นกัน

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์พสธร พันธุ์สุวรรณ อาจารย์ผู้ช่วยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ เสนอแนะหลักการเขียนวิทยานิพนธ์ รวมไปถึงข้อมูลทางวิชาการและประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้เกิดความสมบูรณ์ และมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์ปณณวิช ทัพภวิมล ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จนผู้เขียนสามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จได้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญ ให้ผู้เขียนประสบผลสำเร็จทางการศึกษาทุกระดับ ได้ทุกวันนี้ ด้วยการเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมา

นอกจากนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณ เพื่อนนักศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 9 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ทุกท่านที่ได้เมตตาช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนด้วยดียิ่ง ในช่วงเวลาที่กำลังศึกษา และทำวิทยานิพนธ์

อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่มีประโยชน์อันควรแก่การศึกษาหรือปฏิบัติ ผู้เขียนขอมอบความดีครั้งนี้แด่พระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่งหนังสือ ตำราทุกท่านที่ผู้เขียนใช้อย่างอิงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ฐิติวรดา วงศ์ชิตวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม